


การสร้างวัฒนธรรม NO GIFT POLICY

ผลการดำเนินการจัดกิจกรรมการดำเนินงานกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรม
ให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์



กิจกรรมเสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรมของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 



โครงการอบรมทางไกล (CONFERENCE) เรื่อง “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
เป็นประธานเปิดโครงการอบรมทางไกล (Conference)
เรื่อง “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร



โครงการอบรมทางไกล (CONFERENCE) เรื่อง “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”



จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติราชการ ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมและค่านิยม การสร้างจิตสำนึก สร้างความตระหนักและหามาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหาเพื่อนำมาสู่การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม ค่านิยม สร้างจิตสำนึก เสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากร กรมส่งเสริมสหกรณ์ในการทำงานเพื่อส่วนรวม ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนราชการ เพื่อเป็นพื้นฐานการปฏิบัติตนและเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรณรงค์ สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมสุจริต ไปร่งใส รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่จะไม่รับของขวัญ หรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป



โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันและปราบปรามการทุจริต





โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมป้องกันและปราบปรามการทุจริต



จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18-20 มกราคม 2566 วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึง
 ธรรมชาติของค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม อันเป็นหนทางในการป้องกันและปราบปราม
 การทุจริต โดยมีนายอชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด
 ณ โรงแรมเดอะควาลิตี้ ดาชา รีสอร์ท อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



โดยการอบรมแบ่งเป็น 3 กิจกรรม ได้แก่

- กิจกรรมศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ผู้เคร่งครัดกิจพอเพียงบ้านของพ่อ
 มีการอภิปรายในหัวข้อการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- กิจกรรมรับฟังบรรยายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
- กิจกรรมเสวนาธรรม หลักธรรมกับการแก้ปัญหาการทุจริต



โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม



30 มีนาคม 2566 นายอชฌา สุวรรณนิตย์
 รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด
 โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัว
 และผลประโยชน์ส่วนรวม ณ เดอะเลกาซี ริเวอร์แคว
 รีสอร์ท อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดกาญจนบุรี



โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 - 31 มีนาคม 2566 กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และเจ้าหน้าที่ผู้สังเกตการณ์รวมจำนวน 100 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเกี่ยวกับการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ผู้บริหารไม่รับของขวัญ ของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ตามแนวทางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock) โดยการจัดอบรมแบ่งเป็น 3 กิจกรรม คือ

- ส่วนที่ 1 กิจกรรมหลักความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต
- ส่วนที่ 2 กิจกรรมวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
- ส่วนที่ 3 กิจกรรมกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตดำเนินการ

โดยได้รับความอนุเคราะห์จากนางศิริกร นาคเอี่ยม วิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี และนายสมศักดิ์ วัชรวิทยารองประธานชมรม STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติมาบรรยายตลอดหลักสูตร

